

## มก. เผยอธิการบดี คนใหม่

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2549 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2549 โดยมีเป็นวาระการพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สืบแทนต่อจาก รศ.ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ อธิการบดีคนปัจจุบัน ซึ่งจะหมดวาระในวันที่ 7 มิถุนายน 2549 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมี ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นประธาน นั้น ได้ดำเนินการตามกระบวนการและได้เสนอชื่อ มา 3 คน เรียงตามตัวอักษร คือ ศ. ดร.เจริญศักดิ์ โจนฤทธิพิเชษฐ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร , ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ สมมาตย์ คณบดีคณะเกษตร และ รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ที่ประชุม ได้ให้แต่ละคนแสดงวิสัยทัศน์ และแถลงนโยบายต่อที่ประชุมผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มก. ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดี สืบต่อจาก รศ.ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ ด้วยนโยบายการบริหารงานที่ต่อเนื่องและชัดเจนโดยเฉพาะการปรับตัวภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ICL , กพร. (โครงสร้างการบริหารงาน) และ สมศ. เป็นต้น

### ประวัติ รศ.วุฒิชัย

รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ (เคย 30) เกิดวันที่ 16 กันยายน 2495 อายุ 53 ปี เป็นคนจังหวัดสงขลา จบการศึกษา วศ.บ. (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Master of Science (Mechanical Eng.) Fairleigh Dickinson University, ประเทศสหรัฐอเมริกา อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 วาระ

**นโยบาย** จะสานงานต่อและจะพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ดำรงสถานภาพความเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ และภูมิภาคที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในการผลิตบัณฑิต และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยคงความเป็นเอกลักษณ์ และควมมีเอกภาพของเกษตรศาสตร์ โดยบริหารงานในเชิงรุก ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พึ่งพาตนเองมากขึ้น ส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจของประชาคมทุกระดับ ภายใต้หลักการในการบริหารงาน “รวดเร็ว ถูกต้อง คล่องตัว” และสร้างความเข้มแข็งทางการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น จัดทำแผนพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบ ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตรงตามความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ จัดตั้งกองทุนวิจัย จัดสรรงบวิจัยสำหรับเทคโนโลยีอนาคต และจะกระจายอำนาจให้วิทยาเขต สร้างอาคารที่พักสำหรับบุคลากร รวมทั้งผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ต้องดำเนินการในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล เช่น ICL , สมศ, กพร. ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้วย